



องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี  
 เลขรับ 434  
 วันที่ - 8 มี.ค. 2566  
 เวลา 09.00 น.

ที่ พร ๐๘๑๘/ว ๑๐๖๕

ที่ว่าการอำเภอหนองม่วงไข่  
 ถนนขุนม่วงไข่ขจร พร ๕๔๑๗๐

๑๖

มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอความร่วมมือปิดประกาศและประชาสัมพันธ์ห้ามเผาในเขตพื้นที่ปฏิรูปที่ดินจังหวัดแพร่

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลหนองม่วงไข่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง กำนันทุกตำบล ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดแพร่ เรื่อง ขอความร่วมมือ ห้ามเผา และจัดทำ  
 แนวกันไฟในพื้นที่ปฏิรูปที่ดินจังหวัดแพร่ จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยอำเภอหนองม่วงไข่ ได้รับแจ้งจากจังหวัดแพร่ว่า มีประกาศ เรื่อง กำหนดช่วง  
 “วิกฤติหมอกควัน” และกำหนด “เขตควบคุมไฟป่าและการเผาในที่โล่ง” ปี ๒๕๖๖ กำหนดให้วันที่  
 ๑ กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๖ เป็นช่วง “วิกฤติหมอกควัน” และกำหนดให้ทุกพื้นที่ทุกหมู่บ้าน  
 ในท้องที่จังหวัดแพร่ เป็น “เขตควบคุมไฟป่าและการเผาในที่โล่ง” ในปัจจุบันจากสถานการณ์ไฟป่าและปัญหา  
 ฝุ่นละอองขนาดเล็กจากการเผาในที่โล่ง (PM2.5) ในพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดแพร่ พบจุดความร้อน  
 (HotSpot) ที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว จังหวัดแพร่โดยผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ได้ประชาสัมพันธ์  
 ประกาศยกระดับมาตรการเข้มงวดกับเจ้าของที่ดินทำกินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ และพื้นที่เกษตรกรรม  
 ในเขตปฏิรูปที่ดินที่เกิดไฟไหม้ทุกแปลง เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ โดยให้เจ้าของที่ดินเร่งทำแนวกันไฟ  
 เพื่อป้องกันไม่ให้ลุกลามในที่ดินทำกินของตนเอง

อำเภอหนองม่วงไข่พิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นละออง  
 ขนาดเล็กจากการเผาในที่โล่ง (PM2.5) ในเขตปฏิรูปพื้นที่จังหวัดแพร่ และในเขตพื้นที่อำเภอหนองม่วงไข่  
 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอส่งสำเนาประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดแพร่ เรื่อง ขอความร่วมมือ  
 ห้ามเผา และจัดทำแนวกันไฟในพื้นที่ปฏิรูปที่ดินจังหวัดแพร่ จึงขอความร่วมมือท่านได้ปิดประกาศ  
 และประชาสัมพันธ์ทางหอกระจายข่าวให้ราษฎรในพื้นที่ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

*(Signature)*

(นายชวโรจน์ วงศ์ชุมพันธ์)

ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ)

รักษาราชการแทน นายอำเภอหนองม่วงไข่

*(Signature)*

(นางอรชร คำลือ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นางกนิษฐ ศิริเทพพร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

*(Signature)*  
 - ททง โท สป ดำเนินการ

(นายธีรพงษ์ อินตะเสาร์)

รองนายก อบต. รักษาราชการแทน  
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี

ขอ น.นายก อบต.แม่คำมี

- เพื่อทราบ
- เพื่อพิจารณา
- เพื่อสั่งการ

แจ้งเรื่อง ขอความร่วมมือปิด  
ประกาศและประชาสัมพันธ์ห้ามเผา  
ในพื้นที่ปฏิรูปที่ดินจังหวัดแพร่

*(Signature)*  
 (นายชัชวาล ชุ่มเย็น)  
 เจ้าพนักงานธุรการ

ที่ทำการปกครองอำเภอ

ฝ่ายความมั่นคง

โทร./โทรสาร ๐-๕๔๕๐-๖๐๖๐



ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดแพร่  
เรื่อง ขอความร่วมมือห้ามเผา และจัดทำแนวกันไฟในพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดแพร่

จากสถานการณ์ไฟป่าและปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กจากการเผาในที่โล่ง (PM2.5) ในพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดแพร่ พบจุดความร้อน (HotSpot) ที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว ประกอบกับจังหวัดแพร่ ได้มีประกาศจังหวัดแพร่ เรื่อง กำหนดช่วง "วิกฤติหมอกควัน" และกำหนด "เขตควบคุมไฟป่าและการเผาในที่โล่ง" ปี ๒๕๖๖ ดังนั้น เพื่อให้การป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองจากไฟป่าและการเผาในที่โล่งเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงกำหนดให้วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๖ เป็นช่วง "วิกฤติหมอกควัน" และกำหนดให้ทุกพื้นที่ทุกหมู่บ้านในท้องที่จังหวัดแพร่ เป็น "เขตควบคุมไฟป่าและการเผาในที่โล่ง" ขอความร่วมมือห้ามเผาเด็ดขาดในทุกพื้นที่ ได้แก่ พื้นที่ป่า พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ริมทางหลวง พื้นที่ชุมชนและเมือง ในพื้นที่จังหวัดแพร่ ลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๖ เพื่อเป็นการป้องกันควบคุมการเกิดไฟป่าหมอกควัน และป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายตลอดจนเพื่อแก้ไขปัญหาการเผาในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดแพร่ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดแพร่ ในฐานะหน่วยงานที่ดูแลพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดแพร่ ได้กำหนดมาตรการในการป้องกัน และขอความร่วมมือเกษตรกรในพื้นที่ถือปฏิบัติ ดังนี้

๑. ห้ามเผาเด็ดขาดในพื้นที่โล่งหรือพื้นที่เกษตรกรรมในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดแพร่ ระหว่างวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๖ หากผู้ใดฝ่าฝืนและไม่ปฏิบัติตามจะถือว่ากระทำความผิดระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ว่าด้วยการให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร ผู้ได้รับที่ดินจากการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมปฏิบัติเกี่ยวกับการเข้าทำประโยชน์ พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยอาจเสียสิทธิในการเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน และจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

๒. หากตรวจพบเหตุเผาหรือจุดความร้อนในพื้นที่ในช่วงเวลาห้ามเผาเด็ดขาดในพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินที่ได้อนุญาตให้เกษตรกรเข้าทำประโยชน์ในที่ดิน ทาง ส.ป.ก.แพร่ จะสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเกษตรกรเจ้าของแปลงที่ดินที่ได้รับการจัดที่ดินดังกล่าวเป็นต้นเหตุให้เกิดไฟไหม้ และจะดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง หากปรากฏ ข้อเท็จจริงว่าเกษตรกรได้รับอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินเป็นต้นเหตุทำให้เกิดไฟไหม้ในแปลงเกษตรกรรมนั้นจริง ส.ป.ก.แพร่ จะดำเนินการตามมาตรการและเงื่อนไข ดังนี้

๒.๑ ดำเนินการร้องทุกข์พนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย

๒.๒ งดส่งเสริมปัจจัยการผลิตภายใต้โครงการ/กิจกรรมต่างๆ ของ ส.ป.ก.

๒.๓ งดการให้สินเชื่อเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

๓. ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม เป็นต้นไป ขอให้เกษตรกรที่ได้รับอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดแพร่ จัดทำแนวกันไฟในที่ดินทำกินของตน เพื่อป้องกันไม่ให้ไฟลุกลามจากบริเวณโดยรอบเข้ามาในพื้นที่

๔. หากพบเห็นเหตุไฟไหม้ หรือการเผาวัชพืชทางการเกษตรในพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินขอความร่วมมือให้ผู้พบเหตุดำเนินการดับไฟ และหากไม่สามารถดำเนินการได้ขอให้แจ้งผู้ปกครองท้องที่ กำหนด ผู้ใหญ่บ้าน หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ หรือสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดแพร่ อย่างเร่งด่วน

/ ๕.ผู้ว่า...

๕. ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ในฐานะประธานคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดแพร่ (คปจ.แพร่) เป็นผู้มีความสามารถในการพิจารณาในการสั่งให้เกษตรกรสันสิทธิการเข้าทำประโยชน์ในที่ดินกรณีฝ่าฝืนประกาศจังหวัดแพร่

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖



(นางจิระนิภา ศรีชัยวาลย์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดแพร่